

แผนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2553

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ คู่วิทยาการ สานสัมพันธ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สารสนเทศ และศิลปวัฒนธรรม สู่ชุมชนและประเทศชาติ

พันธกิจคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สรรค์สร้างเครือข่ายบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนภาคตะวันออก และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านวิชาการ งานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับภูมิภาค
4. เพื่อจัดการบริหารคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสู่สังคม

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปึงประมาณ 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์ที่ 6
1.สร้างโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการ	2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะ	3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่สู่ชุมชน	4.พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	5.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	ส่งเสริมสนับสนุนเขตชุมชนและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์	เป้าประสงค์
1.เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	2.เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ	3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านวิชาการ งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับภูมิภาค	4.เพื่อจัดการบริหารคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	5. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร สนับสนุนผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพ รวมถึงการจัดทำแผนงานด้านการวิจัยของคณะที่ชัดเจน	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
มาตรการ	/มาตรการ	มาตรการ	/มาตรการ	มาตรการ	มาตรการ
1.จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของคณะ เพื่อพัฒนาชุมชน และสนองความต้องการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียง รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ e-learning	2.1สนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมถึงการปรับปรุงวิธีและสื่อในการเรียนการสอนให้ทันสมัย เน้นการเรียนที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง	3.1ประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนภาคตะวันออกเฉียง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการในภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น	4.1พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะฯ ทั้งด้านการดำเนินงานและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงาน	5.1 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร สนับสนุนผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพ รวมถึงการจัดทำแผนงานด้านการวิจัยของคณะที่ชัดเจน	3.5 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกพระองค์
1.2พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	2.2สนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และปรับตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น	3.2สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ ในการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และงานบริการวิชาการ	4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะ	5.2 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนจัดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน	

มาตรการ	/มาตรการ	มาตรการ	/มาตรการ	มาตรการ	มาตรการ
1.3ปรับปรุงระบบการรับนิสิตใหม่ของคณะ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	2.3ยกระดับความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการเรียนการสอน ในการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ	3.3พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สาธารณชนเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียง	4.3 ระดมทรัพยากรและแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะให้มีเสถียรภาพ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายได้ของคณะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ	5.3 สนับสนุนการแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก	
1.4คัดเลือกบุคคลและสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในคณะสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา	2.4สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสนับสนุนส่งเสริมการประกันคุณภาพทางด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา	3.4ขยายเครือข่ายสู่สถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา และต่ำกว่า อุดมศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว การศึกษาออกสถานที่ ตลอดจนจัดกิจกรรม Open House ของคณะ	4.4 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน ให้เป็นผู้มีความรู้ และความคิดทันสมัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการพัฒนาคุณธรรม	5.4 สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมภาคตะวันออกเฉียง	
1.5จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ	2.5พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ		4.5พัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของคณะ	5.5ปรับปรุงฐานข้อมูลวิจัยให้ทันสมัย ทั้งข้อมูลด้านผลงานที่ตีพิมพ์และงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรวิจัยทุกคน	

มาตรการ	/มาตรการ	มาตรการ	/มาตรการ	มาตรการ	มาตรการ
---------	----------	---------	----------	---------	---------

แผนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่สู่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านวิชาการ งานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับภูมิภาค

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
				ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)													
				ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มิ.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.		
3.1 ประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการในภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น	3.1-1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (โครงการพัฒนาวิชาการ)	จำนวนโครงการพัฒนาวิชาการ	3														อ.นภัศวรณี
3.2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ในการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และงานบริการวิชาการ	2.2-1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวนโครงการบริการวิชาการ	6														อ.นภัศวรณี
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สาธารณชนเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.3-1 โครงการพัฒนาการทำงานในสำนักงานเลขานุการโดยการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน	จำนวนโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ	1														ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

แผนที่ยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา

